

หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเว็บไซต์หน่วยงานที่ไม่มีเว็บไซต์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2567

(เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย และ ศูนย์กิจการนานาชาติ)

คำชี้แจง:

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 7 เกณฑ์ประเมิน ได้แก่ (1) การอัปเดตข่าวสารภาษาอังกฤษ (2) การอัปเดต Blog (3) การดำเนินงานด้านพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน (4) เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (5) การทำ SEO Tag (6) ความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูล (7) การใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

วิธีการประเมินผลคะแนนเว็บไซต์ : ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วย 10

เช่น

ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 20	ได้คะแนนเต็ม
ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 19	ได้ 1.90 คะแนน
ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 18	ได้ 1.80 คะแนน

ลำดับ	เกณฑ์ประเมิน	ค่าคะแนน		
		3	2	1
1	การอัปเดตข่าวสาร <ul style="list-style-type: none"> - มีการอัปเดตข่าวสารภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อเดือน - ข่าวต้องมีหัวข้อ (headline) หรือ ความนำข่าว (Lead) - มีเนื้อหาข่าว (content/body) เพื่อบอกรายละเอียดของกิจกรรม/เหตุการณ์ - ข่าวมีภาพข่าว/ภาพประกอบ หรือ คลิปวิดีโอ - ข่าวต้องมีการแสดงวันที่เสนอข่าว 	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50

ลำดับ	เกณฑ์ประเมิน	ค่าคะแนน		
		3	2	1
	* ไม่นับข่าวประกาศ			
2	การอัปเดต Blog - มีการอัปเดต Blog ในเว็บไซต์ภายใต้โดเมน .wu.ac.th อย่างน้อย 1 ชิ้น ต่อไตรมาส - เรียบเรียงเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ - ความยาวของ Blog ไม่ต่ำกว่า 300 คำ - มีภาพประกอบ หรือ ไม่มีภาพประกอบก็ได้ - ต้องมีการติด tag หน่วยงาน	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50
3	การดำเนินงานด้านพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน 1. ข้อมูลครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 2. ทันสมัย : สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย 4. ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50
4	เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ - หน้าหลักของเว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ 100% - เนื้อหาภายในเว็บไซต์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ 100% - ภาพประกอบ เบนเนอร์ กราฟิกต้องเป็นภาษาอังกฤษ 100%	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50

ลำดับ	เกณฑ์ประเมิน	ค่าคะแนน		
		3	2	1
5	การทำ SEO Tag ในข่าว - มีการใส่ Meta tag Title, Meta Description, Heading - มีการใส่ Alt Tag (คำอธิบายรูปภาพภาษาอังกฤษ) - ทุกข่าวต้องมีการใส่ SEO tag (ตามข้อ 1 และ 2)	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 50	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50
6	ความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูล - ไม่มี Dead link (Dead link หมายถึง มี link กดไปแล้ว error หรือแสดงหน้า page ที่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อ link) - ไม่มี Blank Page (Blank Page หมายถึง หน้าเว็บที่หัวข้อ แต่ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ)	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดไม่เกิน 3 จุด/ครั้ง	- ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข - ผิดพลาดมากกว่า 3 จุด/ครั้ง
7	ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน - ใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงานที่ได้ประกาศใช้โดยจัดวางตำแหน่ง Header เว็บไซต์ - มีการจัดวางตราสัญลักษณ์ต่อเนื่องตลอดปี - ใช้ตราสัญลักษณ์หน่วยงานภาษาอังกฤษ	ครบถ้วนตามเงื่อนไข	ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข	-